



## **องค์กร**

## **มูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทย**

| วันที่ประเมิน

มกราคม พ.ศ.2558

| ผู้ประเมิน

มนู เพ็ญสว่างวัฒน์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

| ผู้นำองค์กรฯ

คุณศรีดา ดันทะอธิพานิช

Address:

อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร  
แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Telephone numbers: 02-860-1358

Email address:

[srida@inetfoundation.or.th](mailto:srida@inetfoundation.or.th)

Website

<http://www.inetfoundation.or.th/>

<http://www.thaisafenet.org/>

Project

<http://report.thaihotline.org/>

Project

<http://www.thaigiving.org/>

Project

### **วัตถุประสงค์ขององค์กรสาธารณะกุศล**

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทย เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตและเป็นองค์กรกลางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

โดยมุ่งเน้นไปยังชนบทและชุมชนที่อาศัยอยู่ในชนบท บุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้วยการสร้างความสามารถและความคุ้นเคยในเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในสังคมไทย

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทยคือ "การสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาสังคมไทย" โดยมีพันธกิจ เพื่อสร้างสรรคสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตรวมไปกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทยอยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ กับสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศลเมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ.2547 เลขที่จดทะเบียน 1261

### **ประวัติความเป็นมาและความต้องการการสนับสนุน**

กิจกรรมหลักของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทย มุ่งเน้นไปยังการอบรมให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่รับสิ่งของจากเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาของมูลนิธิฯ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากจนที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย

### **ลักษณะของกิจกรรมสาธารณะกุศล**

ในปี พ.ศ.2556 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตรวมพัฒนาไทย ได้ดำเนินการตามโครงการที่วางไว้จำนวน 8 โครงการ ทั่วประเทศ ดังนี้

· **โครงการกองทุนทำดี (thaigiving.org)** เป็นโครงการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือในสังคมไทย โดยการระดมเงินทุน สิ่งของ และอาสาสมัครผ่านสื่อสังคม เพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน เสื้อกันหนาว เครื่องเขียน เครื่องกีฬา หนังสือ และสื่อมัลติมีเดีย ของเล่นต่างๆ กิจกรรมอาสาได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมอาชีพอีกด้วย

โครงการกองทุนทำดี ใช้งบประมาณของมูลนิธิฯ ร่วมกับของผู้บริจาคผ่านบัญชีเพื่อสนับสนุนงานในแต่ละกิจกรรม **ความสำเร็จของโครงการ** มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบของที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่ผู้ยากไร้ 2 ครั้งต่อเดือน สิ่งของที่ได้รับบริจาคจะได้แก่ เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ของเด็กเล่น หนังสือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งได้รับจากเครือข่ายผู้บริจาคผ่านหน้าเว็บไซต์

· **โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยเว็บไซต์ ThaiGiving** มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้สร้างเว็บไซต์ [www.thaigiving.org](http://www.thaigiving.org) ให้เป็นเว็บไซต์สำหรับองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฐานข้อมูลขององค์กรฯ ซึ่งแต่ละองค์กรฯ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และใส่ข้อมูลขององค์กรฯ รวมทั้งข่าวสาร โครงการ กิจกรรม หรือเพื่อขอรับบริจาครวมทั้งประกาศหาอาสาสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ที่มูลนิธิฯ ได้สร้างขึ้น จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อองค์กรสาธารณะกุศลได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นในการให้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรฯ ให้ข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตลอดรวมทั้งขอรับการสนับสนุนผ่านหน้าเว็บไซต์ [www.thaigiving.org](http://www.thaigiving.org) ปัจจุบัน เว็บไซต์ดังกล่าวมีรายชื่อและข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรสาธารณะกุศลต่างๆ กว่า 400 องค์กร อีกทั้ง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ยังได้เพิ่มช่องทางการรับบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณะกุศลต่างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆ ตามต้องการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหรือค้เฟลเลอร์ตั้งปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557

**ความสำเร็จของโครงการ** ในปี พ.ศ.2556 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเครือข่ายจิตอาสาสะพานระหว่างประเทศซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลขององค์กรสาธารณะกุศลบนเว็บไซต์ [www.thaigiving.org](http://www.thaigiving.org) (โครงการ TGVR) มีองค์กรสาธารณะกุศล 250 องค์กรได้เข้ามาบนฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวของมูลนิธิ

· **โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเครือข่ายจิตอาสาภายในประเทศ (โครงการ TGVT)** โดยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมการกุศลสำหรับสังคมไทย อาทิเช่น การมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนที่อยู่ในที่รกรังดาร กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ การมอบหนังสือ ของเด็กเล่น คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2556

· **โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT** เป็นโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทยในการใช้สื่อ ICT และสื่ออื่นๆ เช่นโฆษณา หนังสือ ละคร เพลง ข่าวสารต่างๆ เพื่อไม่ให้หลงเชื่อสื่อโดยง่ายและต้องเข้าใจว่าสื่อเหล่านั้นมีผู้สร้างขึ้น และมีวัตถุประสงค์ทางการค้า โน้มน้าว ชักจูง ทำให้เชื่อ มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมต่างๆ ผ่างมาด้วย โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ข้อมูลและบริโภคมข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดอบรมเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "Viral Clip" ซึ่งเป็นคำผสมระหว่าง Virus และ Oral ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเปรียบเสมือนไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายโดยปากต่อปากและได้รับความสนใจจากผู้ชมคลิปดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

**ความสำเร็จของโครงการ** ปี พ.ศ.2556 นับเป็นปีหนึ่งที่โครงการนี้ได้รับความสำเร็จ มีผู้นำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมและมูลนิธิฯ ยังได้จัด ไรด์โชว์ และนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 2000 คน

· **โครงการไทยฮอตไลน์สายด่วนแจ้งเหตุ (www.thaihotline.org)** เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่ปรากฏบนโลกออนไลน์เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกระทรวงไอซีที และ

ผู้ให้บริการเพื่อลบทิ้งหรือถอดเนื้อหาที่ออกจากรูทอินเทอร์เน็ต รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้าเนื้อหาเหล่านั้น มูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ การอบรมให้กับนักสืบไซเบอร์รุ่นจิ๋วเพื่อทำงานร่วมกันในการสอดส่องเฝ้าระวังออนไลน์และแจ้งมาที่มูลนิธิฯ ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

ตั้งแต่ 2556 โครงการไทยสอดไลน์สายด่วนแจ้งเหตุได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับมูลนิธิ อินโฮป (INHOPE Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศลและเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย สายด่วน 48 สายจาก 42 ประเทศ สมาคมดังกล่าวมุ่งเน้นไปยังการดำเนินงานเพื่อต่อต้านเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพเด็กเปลือย การล่วงละเมิดเด็ก และการค้าประเวณีในเด็ก โครงการนี้มูลนิธิฯ ใช้จ่ายเงินของมูลนิธิร่วมกับเงินที่ได้รับบริจาคในการดำเนินงาน

**ความสำเร็จของโครงการ** มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายถึง 3000 URL และได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้น

- **โครงการอบรมและประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์** เป็นการฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูใน 4 ภาค (เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ

**ความสำเร็จของโครงการ** มีครูเข้ารับการอบรมกว่า 400 คนทั่วประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 120 ผลงาน ซึ่งรวมทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ ดิจิทัล เพื่อการเผยแพร่กว่า 1000 ชุด

- **โครงการ สารสนเทศ เพื่อเยาวชนในสถานพินิจ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ** เป็นโครงการตามพระราชดำริโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5 แห่ง โดยให้เยาวชนสามารถทำงานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก เช่นการทำโปสเตอร์ นามบัตร จดหมายข่าว การตกแต่งภาพ การออกแบบลวดลายกราฟฟิกเพื่อสกรีนเสื้อ กระเป๋า การทำคัลลิกราฟฟี และ Stop Motion เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ รวมถึงใช้ทักษะช่วยงานด้านกราฟฟิกและสิ่งพิมพ์ขณะอยู่ในสถานพินิจด้วย

**ความสำเร็จของโครงการ** มีเยาวชนในสถานพินิจเข้ารับการฝึกอบรม 40 คน และครูผู้สอนอีก 10 ท่าน ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ ครูผู้สอน 10 ท่านยังสามารถเป็นผู้อบรมให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอื่นๆ ได้อีกด้วย ในแต่ละปี จะมีเยาวชนจากสถานพินิจเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้กว่า 100 คน

- **โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ** เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เพื่อพัฒนาครูแกนนำ 650 คน จาก 325 โรงเรียน ให้มีความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการในการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังเพื่อนครูในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง

**ความสำเร็จของโครงการ** มีผู้นำครูจำนวนมากกว่า 700 ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวและได้ร่วมประกวดผลงานสื่อดิจิทัลด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- **โครงการพัฒนาหลักสูตร ความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ให้กับโรงเรียนไทย** เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะปรับปรุงและพัฒนาเป็นหลักสูตรจริงที่จะนำไปผลักดันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนต่อไป โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พ.ศ.2557

## กระบวนการประเมิน

นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ สมาชิกทีมงานของสมาคมกีฬารักบี้ ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 และสัมภาษณ์คุณศรีดา ดันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิฯ ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก

ของมูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 7 ท่าน ที่ปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ตั้งแต่เป็นผู้ให้การอบรมของมูลนิธิฯ เป็นผู้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในท้องที่ทุรกันดารในต่างจังหวัด ที่ทีมงานของสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยได้ทราบว่ามูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยมีการจัดอบรมในหัวข้อที่หลากหลายต่อปี ซึ่งจำเป็นต้องจัดในระยะเวลาที่จำกัดอย่างยิ่ง เพื่อให้โครงการแต่ละโครงการของมูลนิธิฯ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน อาทิเช่น หลักสูตรการอบรมผู้นำครู จำนวน 15 ครั้ง ภายใน 2 เดือนเป็นต้น ในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมกว่า 18 หลักสูตรด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครประจำที่มาช่วยปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งลักษณะงานที่ช่วยนั้นเหมือนกับงานของพนักงานของมูลนิธิฯ พนักงานของมูลนิธิฯ ตลอดจนทั้งอาสาสมัครที่ช่วยงาน ได้ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นจุดแข็งของมูลนิธิฯ รวมทั้งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสังคมเครือข่ายผ่านเทคโนโลยีในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้เป็นอย่างดี

### **องค์กรที่ให้การสนับสนุน**

- มูลนิธิโรคกีฬาลูเออร์
- มูลนิธิอินโฮป
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ทีเค พาร์ค
- สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

### **การจัดทำรายงาน**

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้นำเสนอรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2556 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายประชา ธรรมโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10 จากสำนักงานบัญชีและกฎหมายเฟื่องทอง มูลนิธิฯ ไม่ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบใดๆ อันสืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนพนักงาน อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ได้จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และแจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียของมูลนิธิฯ อาทิเช่นผู้ให้การสนับสนุน และผู้ให้เงินช่วยเหลือซึ่งรายงานดังกล่าว ได้มอบให้ไว้กับทีมงานของสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย เพื่อการประเมินในครั้งนี้อย่างแล้ว

### **คุณค่าและความโปร่งใส**

ในความเห็นของทีมงาน สมาคม กีฬารักบี้แห่งประเทศไทยได้ใช้เงินทุนที่ได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือในแต่ละโครงการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่อัตราต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินบริจาคที่ได้รับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

งบการเงิน ประเภท	องค์กร		มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย		
	THB				
	Receipts and Outgoings		ของรับบริจาค	มูลค่าเวลา	รวม
	สอบบัญชีแล้ว	ที่มีนัยยะ	ของอาสาสมัคร	รวม	
ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.		
	2556	2556	2556	2556	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด	6,100,720			6,100,720	
เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน	72,750			72,750	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,173,470			6,173,470	
<b>รายได้</b>					
เงินบริจาค	9,843,418	200,000	480,000	10,523,418	
ดอกเบี้ยธนาคาร	85,424			85,424	
รวม	9,928,842	200,000	480,000	10,608,842	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>					
ค่าตอบแทนพนักงาน	749,836	8%		749,836	7%
โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ IT	1,753,699	18%		1,753,699	17%
โครงการไทยฮอตไลน์สายด่วน	1,153,727	12%		1,153,727	11%
โครงการอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล	1,873,558	19%		1,873,558	18%
โครงการศูนย์สาธิต	131,756	1%		131,756	1%
โครงการ TGVR	969,154	10%		969,154	9%
โครงการ TGVT	116,242	1%		116,242	1%
โครงการอบรม ไอซีที	44,253	0%		44,253	0%
โครงการสถานพินิจ ตามพระราช	227,366	2%		227,366	2%
	7,019,591	71%	-	7,019,591	66%
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการตลาด</b>					
ค่าตอบแทนพนักงาน	120,000	1%		120,000	1%
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	793,863	8%		793,863	7%
ค่าเสื่อมราคา	53,846	1%		53,846	1%
	967,709	10%	-	967,709	9%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	7,987,299			7,987,299	
หักมูลค่าของบริจาคและเวลาอาสาสมัคร			200,000	480,000	680,000
ส่วนเกินเงินสด (ติดลบ)	1,941,543		200,000	480,000	1,941,543
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	71%				66%
ร้อยละของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	10%				9%